
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6   

วันที่   15  สิงหาคม   ๒๕๖6  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 

 
------------------------ 

      ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ล่ิมสอน  ประธานสภาเทศบาล สลัก ล่ิมสอน   
๒ นายศรีรัง ครุธต าค า สมาชิกสภาเทศบาล ศรีรัง ครุธต าค า  
3 นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  โผน กาแก้ว  
๔ นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  ชัยทัด สายแก้ว  
5 นางเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล  เทวรัตน์ สาขามุละ  
6. นายสุที บุตราช  สมาชิกสภาเทศบาล  สุที บุตราช  
7. นายภานุพงษ์ ทุมลี สมาชิกสภาเทศบาล  ภานุพงษ์ ทุมลี  
8. นายอ านวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล  อ านวย โสบุญ  
9. นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล  เอราวัณ สังข์แดง  

10. นายอ านาจ ค าศรี สมาชิกสภาเทศบาล  อ านาจ ค าศรี  
11 นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล  ประทีป ลาดบาศรี  
12 นายชินวัฒน์ โพธิสาค า สมาชิกสภาเทศบาล  ชินวัฒน์ โพธิสาค า  
13 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  
ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช ไชยฮาด  
2 นางอุทุมพร  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี อุทุมพร  เติมทานาม  
3 นายมานิต ครุฑต าค า รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑต าค า  
4 นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
5 นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา ผู้อ านวยการกองการศึกษา เฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา  
6 นายพีรพงษ์   บุญสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พีระพงษ์  บุญสาร  
7 นายโกวิท ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข โกวิท ศรีทอง  
8 นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธ์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ร่มทิพย์ กานุสนธ์ิ  
9 นางสาวพนารัตน์ นาโควงศ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม พนารัตน์ นาโควงศ์  

10 นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา หัวหน้าฝ่ายแผนฯ สุมัทนา แก้วเสนา  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๑๒ คน เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     1.1  ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
นายสลัก ล่ิมสอน  -ได้หารือแนวทางปฏิบัติการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ได้รับค าตอบจาก กกต.จังหวัดสกลนคร 

ว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2568 กกต.จังหวัดสกลนครแจะแจ้งแนวทางการแบ่งเขตใหม่โดย
ใช้จ านวนประชากรในช่วงส้ินปี พ.ศ. 2567  วิธีการแบ่งเขตคือใช้จ านวนประชากรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งปีล่าสุดที่มีการเลือกตั้งมาค านวณและมีพื้นที่ติดกันต่อเน่ืองกัน โดยแบ่งให้จ านวนให้
ใกล้เคียงกันทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง   โดยหัวหน้าหน่วยงานส ารวจและจัดท ารูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ จัดท าประชาคมเพื่อฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ 
เสร็จแล้วน าส่ง กกต.สกลนคร เพื่อพิจารณาต่อไป   

นายภานุพงษ์ ทุมลี - กระผมขอรายละเอียดจ านวนประชากรทั้งหมดของทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการพิจารณาแบ่ง
เขตดังกล่าว ภายในเดือน ธันวาคม 2566 น้ีครับ 

นายสลัก ล่ิมสอน -กระผมขอมอบหมายให้ทางเทศบาลส ารวจจ านวนประชากรล่าสุดเพื่อส่งให้สภาฯ พิจารณา
ต่อไปครับ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมครับ 

นายอ านาจ ค าศรี - กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ จึงเสนอให้ขอมติจากที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการเรื่องดังกล่าว 

นายสลัก ล่ิมสอน     1.2 เรื่องการเข้าร่วมประชุม และสัมมนาเชิงวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เชิญ
ท่านสุที บุตราช รายงานผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมครับ 

นายสุที บุตราช - กระผมขอรายงานการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 
2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อาคาร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 
ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต่อ 
หลังจากน้ันเวลา 09.00 - 09.10 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
เวลา 09.10 - 09.20 น. นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสน่ันรักษ์  
นายกสมาคมสันติบาลแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน  
เวลา 09.20 - 10.00 น. นายกฤษฎา บุตราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและ 
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชด าริประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม 
เวลา 10.00 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและตอบค าถามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 

/เกี่ยวกับ... 
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เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขานิติศาสตร์ อดีตอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ทา่น
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ต้นชัย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หลังจากน้ัน เวลา 12.00 
- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 15.00 น. การติดตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของพรรค
การเมืองหลังจากการเลือกตั้ง หัวข้อท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศม่ันคง โดยผู้แทนจากพรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคก้าวไกล พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทย
สร้างไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย  
เวลา 15.00 - 16.30 น. การบรรยายเรื่อง”ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับการบริหาร
เทศบาลในปัจจุบัน” โดยนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  
เวลา 18.00 – 21.00 น. เล้ียงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม 
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  
เวลา 09.00 – 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดท าค าของบประมาณของ
เทศบาลต าบลในการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” โดย
นายสารสิน ศิริถาพร ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “คาร์บอนเครดิตกับการพัฒนารายได้ให้กับ
ท้องถิ่นอย่างไร” โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และปิดการอบรม 
ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมดังกล่าว คือได้รับองค์ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาของต าบลเชียงเครือของเรา ก็จะใช้ความรู้ที่ได้รับ น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวันของเราด้วย ขอบคุณครับ 

นายชินวัฒน์ โพธิสาค า - ขอรายงานการเข้าอบรม.... น้ัน ขอเรียนว่า หากมีโอกาสขออยากจะขอเชิญชวน สมาชิก
ทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการ
พัฒนาต าบลเชียงเครือของเราต่อไป หลังจากที่ได้อบรมมา อยากเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
สภาฯ เรื่อง ก่อนที่ท่านสมาชิกสภา จะยกมือรับรองโครงการต่างๆ ก็ขอให้ตรวจสอบให้
ละเอียดทีถ้วน เพราะมีผลต่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หากมีเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องสมาชิก
สภาต้องชดใช้ ในส่วนที่เสียหาย 20% ก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณา อีกเรื่องนะครับ ใน
การยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุก ผมขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ สามารถยื่นโดยไม่ต้องผ่านผู้น า
ชุมชน เพื่อลดขั้นตอน และทันต่อการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ขอบคุณครับ 

 
 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี          
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  
2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้ง
ที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2566  

 
/นายสลัก... 
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นายสลัก ล่ิมสอน  - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานต่อที่ประชุมครับ  
นางประทีป  ลาดบาศรี - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ประชุมเมื่อวันที่  

7  สิงหาคม  2566  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  และ  รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  2 ประจ าปี       
พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2566 แล้ว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมทั้ง  2  ครั้ง แล้ว ได้แก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ 
และให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ลงลายช่ือรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนให้
ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

นายสลัก ล่ิมสอน มีสมาชิกท่านจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมหรือไม่   
                               ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง  2  ครั้ง   โปรดยกมือ   
มตทิี่ประชุม  - รับรอง 12 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสลัก ล่ิมสอน     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายสลัก ล่ิมสอน     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  

นายสลัก ล่ิมสอน     ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ เสนอญัตติต่อที่ประชุม  
นายประเวช ไชยฮาด เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ตลอดจนสมาชิกสภาทุกท่าน   

กระผมขอญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ   ดังน้ี  
ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ  
            บัดน้ี ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ   
            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเครืออีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี 
            ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเชียงเครือ   จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน 
            ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน      
            ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ดังต่อไปน้ี 

                        1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

  

    .. 
  

         

  /ในปี... 
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   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

                                 1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน 51,495,653.10 บาท 
                                 1.1.2 เงินสะสม   จ านวน 148,604,015.54 บาท 
                                 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 31,237,725.18 บาท 
                                 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 

1 โครงการ  รวม 600.00 บาท 
                                 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 7 โครงการ   

           รวม 2,387,891.03 บาท 
                         1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 5,191,409.61 บาท 
                    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 2.1 รายรับจริง จ านวน 97,161,755.96 บาท ประกอบด้วย 
               หมวดภาษีอากร จ านวน 2,059,409.61 บาท 
               หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
จ านวน 1,152,302.90 บาท 

               หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 609,548.13 บาท 
               หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

               หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 577,040.28 บาท 
              หมวดรายได้จากทุน จ านวน 766.00 บาท 
              หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 40,326,066.04 บาท 
              หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 52,436,623.00 บาท 
                 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 40,306,379.00 บาท 
                 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 89,471,590.49 บาท ประกอบด้วย 
                   งบกลาง จ านวน 25,703,787.49 บาท 
                  งบบุคลากร จ านวน 31,894,676.38 บาท 
                  งบด าเนินงาน จ านวน 16,494,459.47 บาท 
                  งบลงทุน จ านวน 9,701,600.00 บาท 
                  งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,533,067.15 บาท 
                  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 144,000.00 บาท 
    

. 
 /2.4 รายจ่าย...  



6 
 

              2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
23,975,380.00 บาท 

              2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท  
              2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
              2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
            3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการประปา      

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    รายรับจริง จ านวน 1,621,816.70 บาท 

    รายจ่ายจริง จ านวน 1,062,233.43 บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 

    ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    เงินสะสม จ านวน 1,559,041.84 บาท 

    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 275,125.00 บาท 

    เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,948,449.75 บาท 

    ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

                          
                                          ค าแถลงงบประมาณ  
                       ประกอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
                         เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
1. รายรับ 

รายรับ 
ประมาณการ 

ปี 2567 

รายได้จัดเก็บเอง   

  หมวดภาษีอากร 2,150,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,420,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 800,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 520,100.00 

  หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 



7 
 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,895,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หมวดภาษีจัดสรร 41,710,000.00 

  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

41,710,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หมวดเงินอุดหนุน 58,494,400.00 

  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58,494,400.00 

รวม 105,100,000.00 

 
 2. รายจ่าย 
 
จ่ายจากงบประมาณ  ประมาณการปี 2567 

งบกลาง 28,462,600.00 
งบบุคลากร 39,701,290.00 

งบด าเนินงาน 20,634,730.00 

งบลงทุน 10,535,380.00 
งบเงินอุดหนุน 5,766,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 

รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 105,100,000.00 

 
 
                                       บันทึกหลักการและเหตุผล  
              ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
                                ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ       อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ด้านแผนนบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,269,130 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,760,240 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 21,836,700 

  แผนงานสาธารณสุข 4,474,130 
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  แผนงานเคหะและชุมชน 5,121,060 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,533,680 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,196,820 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,806,240 

  แผนงานการเกษตร 639,400 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 28,462,600 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 105,100,000 

                                                  เทศบัญญัติ 
                            งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
                       เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสลนคร  จังหวัดสกลนคร  
 
          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562   
มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัตินี้ ขึ้นโดยความเห็นชอบองสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ และโดยเห็นชอบของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
106,299,000 บาท  

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 105,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

ด้านแผนนบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,269,130 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,760,240 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 21,836,700 

  แผนงานสาธารณสุข 4,474,130 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,121,060 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,533,680 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

2,196,820 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,806,240 

  แผนงานการเกษตร 639,400 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 28,462,600 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 105,100,000 

 
 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,199,000 บาท 
ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

งบกลาง 75,350 
งบบุคลากร 365,270 

งบด าเนินงาน 689,180 

งบลงทุน 69,200 
รวมรายจ่าย 1,199,000 

        

 

  
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาทราบ และขอมติ ต่อไป ขอบคุณครับ 
นายสลัก ล่ิมสอน     - ขอเชิญสมาชิกอภิปราย   
นายอ านาจ ค าศรี - กระผมมีข้อซักถาม ดังน้ีครับ 

1. ขอทราบรายระเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 1. สถานการณ์คลัง  
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
           1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 7 โครงการ รวม 
2,387,891.03 บาท ว่ามีโครงการใดบ้าง  ขอให้ช้ีแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของสภาฯ 

/2. ค่าครุภัณฑ์... 
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2. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ของส านักปลัดเทศบาล หน้า 41 ติดตั้งระบบบัตรคิว งานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 150,000 บาท เห็นควรว่ายังไม่มีความ
จ าเป็น เน่ืองจากผู้เข้ารับบริการยังมีไม่มาก  ขอเสนอให้งบดังกล่าวไปใช้ในโครงการที่
จ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ   
3.  แผนงานงบกลาง หน้าที่ 27 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 18,462,000 บาท อยากให้
ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เพิ่มข้ึนมา ว่าผู้รับเบี้ยฯ รายใหม่รับเบี้ยฯได้หรือไม่   
4. ค่าใช้สอย ของส านักปลัดเทศบาล หน้า 34 โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จ านวน 30,000 บาท ขอให้คณะผู้บริหารรายงานการ
ด าเนินการส าหรับในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสภาฯทราบด้วย  
5. ค่าใช้สอย ของส านักปลัดเทศบาล หน้า 35 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 
100,000 บาท  เหตุใดจึงตั้งงบประมาณดังกล่าวน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เพราะการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในสังกัดมีความจ าเป็น จึงอยากเสนอให้เพิ่ม
งบประมาณดังกล่าว 
6. ค่าใช้สอย ของส านักปลัดเทศบาล หน้า 36 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน จ านวน 200,000 บาท เมื่อเทียบกับข้อที่ผ่านมา เห็นสมควรกับงบประมาณน้ี 
7. งานบริหารการคลัง งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 41 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ จ านวน 100,000 บาท ผมมีข้อสังเกตุเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณดังกล่าว จึง
ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
8. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 สายกลางหมู่บ้าน จ านวน 500,000 บาท มี
ข้อสังเกตว่าอาจจะซ้ าซ้อนกับ งบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่   
9. เกี่ยวกับกิจการประปาของเทศบาลต าบลเชียงเครือที่มีปัญหา เช่น บริเวณแถว ม.เกษตร 
ขอให้ตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง จะได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ 

นายชัยทัด สายแก้ว - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุม ดังน้ี  
1. ในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ อยากขอเชิญปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุมด้วย  
2. ฝากถึงคณะผู้บริหาร ช่วยจัดหาชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เพื่อความ

ปลอดภัยของพนักงานในการออกปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
นายชินวัฒน์ โพธิสาค า - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุม ดังน้ี 

1.  โครงการประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง  เกี่ยวกับรางวัล อยากให้เกล่ียรางวัลให้ทั่วถึง       
ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วม 

2.  โครงการศูนย์วิทยุงานส่ือสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เคยเสนอให้บรรจุ
ในร่างเทศบัญญัติ 2567  เหตุใดไม่มีมีในร่างเทศ 

นายภานุพงษ์ ทุมลี - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมเรื่องวัสดุไฟฟ้าหรือการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านต่างๆ 
อยากฝากให้คณะผู้บริหารลงส ารวจพื้นที่บริเวณในซอยต่างๆ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาม
จุดที่คาดว่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรไป-มา ไม่ใช่ติดตั้งเฉพาะภายในหมู่บ้านอย่างเดียว 

/นายสลัก... 
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นายสลัก ล่ิมสอน - กระผมต่อที่ประชุม ดังน้ี   
1. อยากให้ปรับปรุงข้อความในร่างเทศบัญญัติให้เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่เอาข้อความเดิมๆ มา

ลงในรายละเอียด อยากให้ร่างเทศบัญญัติมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
2. เรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท อยากให้ลดเหลือ 

15,000 บาท 
3. เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 150,000 บาท และเรื่อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท อยากให้เพิ่มวงเงินงบประมาณ
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

4. โครงการเทศบาลเชียงเครือสัญจรพบประชาชน จ านวน 20,000 บาท กระผมมี
ข้อสังเกตว่าอาจจะซ้ าซ้อนกับโครงการประชาคมหมู่บ้านหรือเปล่า  ขอให้ช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ 

5. โครงการประชุมร่างแผนพัฒนาต าบล ขอให้ช้ีแจงว่าเหตุใดจึงไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้
เพื่อด าเนินการ 

6. โครงการปลูกต้นไม้ต่างๆ อยากให้ลดวงเงินงบประมาณ เน่ืองจากผลการด าเนิน
โครงการไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อเอาไว้ด าเนินโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน 

7. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ของส านักปลัดเทศบาล หน้า 41 ติดตั้งระบบบัตรคิว งาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 150,000 บาท ขอเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาฯ เห็นควรให้ยกเลิกไปก่อนเน่ืองจากยังไม่จ าเป็นต้องใช้ในขณะน้ี 
เน่ืองจากจ านวนผู้มาใช้บริการยังมีไม่มากพอ 

8. งบค่าใช้สอย ของส านักปลัดเทศบาล หน้า 40 โครงการประชาคมท้องถิ่น จ านวน 
30,000 บาท เน่ืองจากปีที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการตามโครงการ ไม่แน่ใจว่าปีน้ีจะ
ได้ด าเนินการหรือไม่ จึงเห็นควรให้ตัดออกไปก่อน 

9. งานบริหารการคลัง งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 41 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 100,000 บาท เห็นว่าเหมาะสมแล้วกับงบประมาณดังกล่าว 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

10.  ค่าสาธารณูปโภค กองคลัง หน้า 43 ค่าไฟฟ้า ผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ ค่าไฟฟ้าของ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ว่าขณะน้ีมีการใช้งานในศูนย์ดังกล่าวหรือไม่ ขอให้ช้ีแจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย 

11.  เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค กองคลัง หน้า 43 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
จ านวน 146,900 บาท ว่ามีการใช้งานใช้งานจริงหรือไม่ ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมสภาทราบด้วย 

12.  โครงการต่างๆ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเครือ อยากให้ เชิญสมาชิกสภา
ฯเข้าร่วมและรายงานาผลการด าเนินโครงการให้สภาฯทราบด้วย เพื่อประกอบการ
พิจารณาตั้งงบประมาณ ในปีถัดๆไป 

13. โครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา และประเพณีเข้าพรรษา"
จ านวน 50,000 บาท 

    /เน่ืองจาก... 
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 เน่ืองจากต าบลเชียงเครือไม่ได้มีแค่ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียว ก็อยากให้
สนับสนุนชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วย เช่น ประเพณีแห่ดาว เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนชนชาวคริสต์ของต าบลเชียงเครือ 
14. สอบถามการด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่า
ด าเนินการถึงไหนแล้ว อยากให้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบด้วย 
15. เรื่องรายละเอียดที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้เป็นแบบ
เดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไป 

-  และเรื่องอ่ืนๆ จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ต่อไป  

นายโผน กาแก้ว  - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมดังน้ีครับ 
  1. ค่าใช้สอย งบด าเนินงานของกองการศึกษา หน้า 53 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา จ านวน 4,065,200 บาท อยากให้เพิ่มรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าแต่ละแห่งตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ        

 2.   เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการช ารุดใช้งานไม่ได้ จึงขอเสนอให้ตั้ง
งบประมาณซื้อใหม่เพื่อให้สามารถช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

นายประเวช ไชยอาด - กระผมขอช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องที่สมาชิกได้เสนอต่อสภาฯ ดังน้ีครับ 
                      1. ค่าใช้สอย งบด าเนินงานของกองการศึกษา หน้า 53 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย          
                              การบริหารการศึกษา จ านวน 4,065,200 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน        
                            ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้  
                            1. ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ  ตั้งไว้ 3,327,700 บาท  
                               แยกเป็น 
                               1.1 ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จ านวน 16,800 บาท  
                               1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ  
                              นักเรียนยากจน จ านวน  50,000 บาท  
                               1.3 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว     จ านวน 788,400 บาท  
                               1.4 ค่าหนังสือเรียน                       จ านวน 210,000 บาท  
                               1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน                  จ านวน 153,500 บาท   
                               1.6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน                จ านวน 149,000 บาท  
                               1.7 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวน 200,000 บาท  
                               1.8 ค่าอาหารกลางวัน                    จ านวน 1,760,000 บาท 
                           2. ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเครือ                  
                              ตั้งไว้  737,500  บาท แยกเป็น 
                              2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเครือ  
                                   2.1.1 ค่าอาหารกลางวัน              จ านวน  352,800 บาท 

/2.1.2 ค่าจัดการ... 
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                                   2.1.2 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวจ านวน   73,450 บาท 
                                   2.1.3 ค่าหนังสือเรียน                 จ านวน      5,000 บาท 
                                   2.1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน            จ านวน     7,250 บาท 
                                   2.1.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน         จ านวน     8,150 บาท 
                                   2.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จ านวน  11,600 บาท 
                            2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย แยกเป็น 
                                   2.2.1 ค่าอาหารกลางวัน              จ านวน  220,500 บาท 
                                  2.2.2 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว จ านวน  45,900 บาท 
                                  2.2.3 ค่าหนังสือเรียน                  จ านวน    2,000 บาท 
                                   2.2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน            จ านวน    2,900 บาท. 
                                2.2.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน          จ านวน   3,250 บาท 
                                2.2.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จ านวน   4,700 บาท 

2. ในส่วนของประมาณการรายรับ รายจ่ายจากที่มีสมาชิกตั้งข้อสังเกตเข้ามาน้ัน กระผมขอ
ตอบโดยภาพรวมว่า   ในปีงบประมาณ 2566 น้ัน เทศบาลต าบลเชียงเครือได้ตั้งประมาณ
การค่ า ใ ช้จ่ าย ไ ว้  โดยคาดการณ์ ว่ างบประมาณที่ ไ ด้ รั บจั ดสรร เป็นจ านว นเงิ น 
115,189,420 บาท แต่ด้วยเกิดวิกฤตทางเศรษกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
ภายในประเทศ ท าให้เกิดปัญหารสภาพคล่องในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมาสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยอดดังกล่าวเป็นเพียงยอดที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าน้ัน
ส่วนจะได้รับเท่าไหร่น้ันเป็นอ านาจของกระทรวงหรือกรมพิจารณา 
- เกี่ยวกับโครงการห้องน้ าของเทศบาลต าบลเชียงเครือและห้องน้ าตลาดสดเทศบาลต าบล
เชียงเครือ ว่าได้ด าเนินการหรือไม่ มีการเบิกจ่ายหรือยัง ขอช้ีแจงว่า ยังไม่ด าเนินการ 
เน่ืองจากรองบประมาณ ในไตรมาศที่ 4 จึงไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่าจะได้รับวันไหน ถ้า
งบประมาณดังกล่าวเข้ามาเมื่อไหร่ ก็จะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  คาดการณ์
โครงการงบประมาณปี  2566  อาจไม่ด าเนินการครบทุกโครงการ โครงการใดไม่ได้ท าก็
จะยกมาตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อจะได้ตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน  
- กรณีการให้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลต าบลเชียงเครือน้ัน ไม่ได้ใช้เฉพาะในพื้นที่ต าบล
เชียงเครือเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายรถกู้ชีพภายในจังหวัดสกลนคร หากรถ
กู้ชีพ 1669 ที่ไหนติดภารกิจก็สามารถให้สมาชิกอ่ืนในเครือข่ายด าเนินการแทนได้ 
- โครงการประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง เน่ืองจากเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่ทาง
เทศบาลแต่งตั้งข้ึนจากหน่วยงานอ่ืนให้ให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นกลางในการตัดสิน 
ส่วนเรื่องเงินรางวัลได้รับเป็นซองเปล่าน้ัน  ได้แจ้งกับผู้รับรางวัลว่าให้น าเอกสารมาติดต่อรับ
เงินรางวัลที่ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ทางเทศบาลต าบลเชียงเครือมีความตั้งใจ
เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคี
ภายในชุมชนและระหว่างหมู่บ้าน จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว  
 

/เรื่องการจัดซื้อ... 
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-  เรื่องการจัดซื้อวิทยุ ส่ือสารงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย ขณะน้ีอยู่ร ะหว่าง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับรายละเอียดและความจ าเป็นในการจัดซื้อ ซึ่งต้องรอ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อน อาจจะด าเนินการในปีต่อไป 
- เรื่องการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลของปลัดเทศบาลน้ัน ทางคณะผู้บริหารได้ท าหนังสือ
เชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายรวมทั้งปลัดเทศบาลให้เข้าร่วมการประชุม
ทุกครั้ง เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในส่วนที่สภาฯ มีข้อสงสัย ก็จะเป็นดุลยพินิจของแต่ละท่านว่า
จะเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
- เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่างๆ จากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็จะด าเนินการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
-  รายละเอียดข้อความในร่างเทศบัญญัติน้ันก็จะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไข
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
- เรื่องการติดตั้งระบบบัตรคิว งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 
150,000 บาท ทางเทศบาลต าบลเชียงเครือได้เล็งเห็นความส าคัญของเครื่องดังกล่าว เพื่อ
ใช้ในการรองรับการให้บริการที่รวดเร็วแก่ผู้เข้ารับบริการที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่ง
บริการงานบัตรประชาชนน้ันครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ใช่แค่ภายในต าบลเชียงเครือ
เท่าน้ัน 
- เรื่องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สูงอายุน้ันทางเทศบาลได้ประสานงานกับผู้น า
ชุมชนให้ส ารวจความต้องการ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะด าเนินการเข้าแก้ปัญหาดังกล่าว
ต่อไป แต่เน่ืองจากงบที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เป็นงบในการซ่อมแซม 
ปรับปรุงเท่าน้ัน ในการด าเนินการจริงอาจดูแล้วไม่เพียงพอ ทางเทศบาลก็จะด าเนินการให้
คุ้มค่าที่สุดตามที่ได้รับงบสนับสนุน และจะหาแนวทางรับงบประมาณจากที่อ่ืนเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีสุขอนามัยที่ดีต่อไป 
-  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ร่วมกันตรวจสอบร่างเทศบัญญัติให้มีความถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลเชียงเครือของเรา   

นายสุที บุตราช  - ขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ ท่านสมาชิกท่าน
ใดว่างเว้นจากการท างานก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ ขอบคุณครับ 

นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย  ล าดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมจะรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗    

    ขณะน้ีมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมแห่งน้ี ๑2 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
นายสลัก ล่ิมสอน  สรุปมติที่ประชุม รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจ าปี         

พ.ศ. ๒๕๖7  ด้วยคะแนนเสียงรับหลักการ  ๑๒ เสียง   
 

/ขอเชิญเลขานุการสภาฯ... 
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ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายในการด าเนินการหลังจากที่ประชุมรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติ  

นายชาญชัย  ใครบุตร เรียนประธานสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  ๓  พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ วรรคสอง  ก าหนดไว้
ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้   และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับ
แต่ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน  
 ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน แต่
ไม่เกิน  ๗  คน และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้เลือกที่ละคน โดยให้สมาชิกสภาเสนอช่ือผู้สมควรเป็นกรรมการ  โดยมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ถ้าเสนอคนเดียวให้ถือว่าได้ผู้น้ันได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

นายสลัก ล่ิมสอน ขอเชิญสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 

นายอ านาจ   ค าศรี ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ๗  คน  
นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี) สรุปกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๗ คน  
   ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือเป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑  
นางเทวรัตน์  สาขามุละ - เสนอช่ือ นายสุที บุตราช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑ 
                                 โดยมีผู้รับรองคือ  นายอ านวย โสบุญ และ นางประทีป  ลาดบาศรี 
นายสลัก ล่ิมสอน   กรรการแปรญัตติคนที่  1  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอีก ถือว่า   นายสุที บุตราช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑ 
นายสลัก ล่ิมสอน  -ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 
นายชินวัฒน์ โพธิสาค า  เสนอช่ือ นายภานุพงษ์  ทุมลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 

โดยมีผู้รับรองคือ  นายอ านาจ  ค าศรี  และ นายชินวัฒน์  โพธิสาค า 
นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอกรรการแปรญัตติคนที่  2  อีกหรือไม่ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ถือว่า  นายภานุพงษ์  ทุมลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่  2 

นายสลัก ล่ิมสอน ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3 
นายสุที บุตราช  เสนอช่ือ นางเทวรัตน์  สาขามุละ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3 

โดยมีผู้รับรองคือ  นางเอราวัณ สังข์แดง  นายอ านวย โสบุญ 

นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก   ถือว่า  นางเทวรัตน์  สาขามุละ   เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่  3 

/นายสลัก... 



16 
 

นายสลัก ล่ิมสอน  -ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  4 
นายภานุพงษ์ ทุมลี  เสนอช่ือ นายอ านาจ ค าศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

โดยมีผู้รับรองคือ  นายชัยทัด สายแก้ว นายชินวัฒน์  โพธิสาค า 
นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี)   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  ถือว่า 

นายอ านาจ ค าศรี  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่  4  
 นายสลัก ล่ิมสอน ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  5 
นางเอราวัณ สังข์แดง  เสนอช่ือ นายศรีรัง ครุธต าค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

โดยมีผู้รับรองคือ  นางเอราวัณ สังข์แดง  นายอ านวย โสบุญ 
นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก   ถือว่า นายศรีรัง ครุธต าค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่  ๕/  

นายสลัก ล่ิมสอน  -ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  6 
นายอ านาจ ค าศรี   เสนอช่ือ นายสลัก ล่ิมสอน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 

โดยมีผู้รับรองคือ  นายอ านาจ ค าศรี  นางประทีป  ลาดบาศรี 
นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก   ถือว่า  นายสลัก ล่ิมสอน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
คนที่  6 

นายสลัก ล่ิมสอน  -ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  7 
นางประทีป  ลาดบาศรี   เสนอช่ือ นายชินวัฒน์  โพธิสาค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 

โดยมีผู้รับรองคือ  นายอ านาจ ค าศรี  นางประทีป  ลาดบาศรี 
นายสลัก ล่ิมสอน  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก   ถือว่า  นายชินวัฒน์  โพธิสาค า  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่  ๗ 

นายชาญชัย  ใครบุตร สรุปมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๗ คน ดังน้ี 
๑.  นายสุที บุตราช    
๒.  นายภานุพงษ์  ทุมลี    
๓.  นางเทวรัตน์  สาขามุละ   
๔.  นายอ านาจ ค าศรี    
๕.  นายศรีรัง ครุธต าค า         
๖.  นายสลัก ล่ิมสอน    
๗.  นายชินวัฒน์ โพธิสาค า   

นายสลัก ล่ิมสอน   ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  ขอเชิญเลขานุการฯ เสนอร่างก าหนดระยะเวลาต่อที่
ประชุม 
 

/นายชาญชัย...   
 






